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บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พร้ินท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2565 
ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีที ่28 เมษำยน 2565 เวลำ 13.30 นำฬิกำ 

ณ. ห้องประชุม ช้ัน 2 บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พร้ินท์ จ ำกดั (มหำชน)  
 เลขที ่119 หมู่ 1 ต ำบลท่ำข้ำม อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวดัสงขลำ 

             
  

นำยดีลนั ตนั ประธำนกรรมกำรบริษัท เป็นประธำนในทีป่ระชุม                     เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

นางกชกร บุญเลิศ ผูช่้วยเลขานุการบริษทั แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะมาร่วมประชุม
จ านวนทั้งส้ิน 27 ราย โดยมาดว้ยตนเองจ านวน 4 รายจ านวนหุ้น 53,300 หุ้น รับมอบฉนัทะมาจ านวน 23 รายจ านวนหุ้น 
228,440,760 หุ้น นบัรวมทั้งส้ินจ านวน 27 ราย จ านวนหุ้นรวม 228,494,060 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 76.16 ของจ านวนหุ้นท่ี
ออกและเรียกช าระแลว้ ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้  38 ท่ีว่าตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจาก
ผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 
3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด ก่อนเร่ิมประชุม ผูช่้วยเลขานุการบริษทัไดแ้จง้วิธีการออกเสียงลงคะแนน ในการ
ประชุมคร้ังน้ีว่า การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ขอให้ใชแ้บบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนท่ีทาง
บริษทัไดแ้จกให้ผูถื้อหุ้นตอนลงทะเบียน ในวาระใดก็ตามท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการจะงดออกเสียง หรือออกเสียงคดัคา้น ขอให้
กรอกช่ือผูถื้อหุ้น จ  านวนหุ้นท่ีถืออยู ่ และการออกเสียงว่างดออกเสียงหรือคดัคา้น เม่ือประธานขอให้มีการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนั้นว่ามีผูใ้ดงดออกเสียงหรือคดัคา้น ก็ขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียงหรือคดัคา้นยกมือข้ึน แลว้จะมี
เจา้หนา้ท่ีเขา้ไปรับแบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนน เพ่ือจะน ามารวมคะแนนเสียงของแต่ละวาระว่ามีผูเ้ห็นดว้ยเท่าไร 
งดออกเสียงเท่าไร และคดัคา้นจ านวนเท่าไร และเร่ิมการประชุมดงัน้ี  
 

กรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม มีดงัน้ี:- 
1. นายดีลนั  ตนั  ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิชาติ อนนัตสุ์ทธิวรา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3.    นายสุมิตร   กาญจนมัพะ ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการ 
4.    รศ.ดร.สัณห์ชยั กล่ินพิกุล   กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการ 
5.    พลต ารวจตรีอมัพร ภยัล้ี  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการ  
6.    นายเคนอิจิ  คามิโมโต กรรมการ 
7.    นายจุน  โทมิตะ  กรรมการ 
8.    นายมิกิโตะ เทระอุจิ  กรรมการ 
 

นบัเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการท่ีมีทั้งส้ิน  
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กรรมกำรทีไ่ม่ได้เข้ำร่วมประชุม: 

- ไม่มี  - 
 

ผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท: 
 

1. นางสาวนชัชา ศรีอภยั 
2. นายไวกูลย ์พดัโท 

ผูต้รวจสอบภายในของบริษทั: 
 

1. นายพิชยั ล้ิมรสเจริญ 
 

ตวัแทนสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
 

1. คุณเขมวิกา สังขแ์กว้ 

 

 นายดีลนั ตนั ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม ไดเ้ปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 กล่าว
ขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2565 ของ บริษทั เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ  ากดั 
(มหาชน) ในฐานะตวัแทนคณะกรรมการของบริษทั กระผมมีความยนิดีท่ีจะน าเสนอให้ทุกท่านทราบผลประกอบการของ
บริษทัและงบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ของบริษทั เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ  ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย บริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์จ ากดั  

ในรอบปี 2564 เป็นอีกหน่ึงปีท่ีไม่ธรรมดาเพราะเป็นช่วงเวลาท่ีเราตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายอยา่งใหญ่หลวงกบั
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีแทบจะไม่ต่างจากปี 2563 แมว้่าจะมีการระบาดของโควิด-19 แต่เศรษฐกิจไทยในปี 2564 ก็
ยงัมีการขยายตวัในอตัราท่ีเติบโตข้ึน 1.6%  ท่ีเป็นการค่อยๆ ฟ้ืนตวัจากเศรษฐกิจท่ีลดลง 6.1% ของปี 2563 ในแบบท่ีค่อย
เป็นค่อยไปเน่ืองจากคล่ืนของสถานการณ์โรคระบาดท าให้อุปสงคภ์ายนอกประเทศอ่อนตวัลงท่ีส่งผลกระทบถึงสภาพ
เศรษฐกิจ การคา้ การท่องเท่ียวและการบริโภคภายในประเทศ   

สถานการณ์การแพร่กระจายของโรคท าให้มีผูติ้ดเช้ือเป็นจ านวนมากจนน าไปสู่การหยดุการผลิตทั้งในโรงงาน
ของเราและโรงงานของลูกคา้อยูห่ลายคร้ัง แต่ถึงกระนั้นบริษทั เอส. แพค็ แอนด ์ พร้ินท ์ จ  ากดั (มหาชน) ก็ยงัคงสามารถ
บริหารจดัการจนบรรลุตามแผนท่ีวางไวใ้นปี 2564 ดว้ยการท ายอดขายไดสู้งสุดกว่าท่ีเคย โดยเพ่ิมข้ึนถึง 5.74% เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา ซ่ึงผลการด าเนินงานท่ีดีนั้นเป็นผลมาจากความพยายามในการบริหารเชิงกลยทุธ์ของเรา
เพ่ือให้สามารถเพ่ิมผลิตภาพไดสู้งสุด และการปรับปรุงคุณภาพการบริการของเราท่ีมีต่อกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีตอ้งต่อสู้และ
รับมือกบัโรคระบาด รวมถึงจดัหาผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์ตลอดจนบริการต่าง ๆ ใหก้บักลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลิตถุงมือยาง 

แมทุ้กวนัน้ีประเทศยงัตอ้งประสบกบัจ านวนผูติ้ดเช้ือ COVID-19 ระลอกใหม่ และความไม่แน่นอนจากสงคราม
ยเูครน แต่รัฐบาลก็ไดใ้ห้การสนบัสนุนเศรษฐกิจท่ีเปราะบาง ดว้ยการเปิดพรมแดนอีกคร้ังเพ่ือให้ชาวต่างชาติไดเ้ดิน
ทางเขา้มาท่องเท่ียวภายหลงัจากเกิดโรคระบาดคร้ังใหญ่ท่ีส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อภาคการท่องเท่ียวในตลอด
ระยะเวลาสองปีท่ีผา่นมา ท าให้สามารถคาดเดาไดว้่าเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2565 น่าจะมีอตัราการเติบโตท่ี 3.5%  
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ถึง 4.5%  ดว้ยเหตุน้ีเราจึงเล็งเห็นว่าปี 2565 จะตอ้งเป็นอีกปีท่ีส าคญัส าหรับเราในการสร้างความเติบโต และเสริมความ
แข็งแกร่งให้กบัจุดยนืทางการตลาดของเราเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายระยะกลางของ Oji ดว้ยการครองส่วนแบ่งตลาด 
10% ในฐานะผูใ้ห้บริการดา้นผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์อนัดบัหน่ึงในอาเซียนและอินเดีย 

บริษทั เอส. แพค็ แอนดพ์ร้ินท ์จ  ากดั (มหาชน) ในฐานะสมาชิกของกลุ่ม Oji จะยงัคงมุ่งมัน่ในการท างานเชิงรุก
ดว้ยการให้ความส าคญัสูงสุดกบักลยทุธ์องคก์รของกลุ่ม Oji   ท่ีครอบคลุมถึงเร่ืองความปลอดภยั เร่ืองของการให้
ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม และการปฏิบติัตามกฎหมายเพ่ือเติมเต็มความรับผดิชอบท่ีมีต่อสังคมขององคก์รของเรา 

กระผมใคร่ขอขอบคุณลูกคา้ทุกท่านท่ีให้ความไวว้างใจเราเหมือนเช่นเคย ขอบคุณผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่าน
ส าหรับการทุ่มเทท างานหนกัเพ่ือให้องคก์รของเราสามารถด าเนินการไดบ้รรลุตามเป้าหมายและพนัธะสัญญา และ
ประการส าคญัท่ีสุด กระผมใคร่ขอขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณค่าทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้การสนบัสนุนเรามาโดยตลอด ขอบคุณ
ส าหรับความเช่ือมัน่และความไวว้างใจของท่านท่ีมีต่อเราในการน าพาบริษทัให้กา้วไปสู่ความส าเร็จในอนาคต   

 

        ขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหุ้นอีกคร้ัง ส าหรับการสนบัสนุนและให้ความมัน่ใจในพวกเรา ท่ีจะน าบริษทัของคุณ
ไปสู่ความส าเร็จในอนาคต  ขออวยพรให้ทุกท่าน จงมีสุขภาพดี และปลอดภยั  
      ประธานในท่ีประชุมกล่าวขออภยัท่ีไม่สามารถพูดไทยได ้ดงันั้นจึงมอบหมายให้ นายวุฒิชาติ อนนัตสุ์ทธิวรา 
ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในท่ีประชุม ด าเนินการประชุมต่อโดยพิจารณาวาระต่างๆ ดงัน้ี 
 

วำระที ่1   พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2564 ประชุมเม่ือวนัที ่28 เมษำยน 2564 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/ 2564 ซ่ึงประชุมไป
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 พร้อมหนงัสือเชิญประชุมให้กบัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาล่วงหนา้แลว้นั้น จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง 
228,494,060 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ทั้งน้ีไม่มีผูง้ดออกเสียง ไม่มีผูค้ดัคา้น และไม่มีบตัรเสีย 

 

วำระที ่2   พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2564 
 

ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมถึงผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ดงัน้ีรายไดจ้ากการขายและบริการจ านวน 
1,274.97 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี 2563 ท่ี 1,205.75 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จ านวน  69.22 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 
ร้อยละ 5.74 สาเหตุหลกัเกิดจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้อุตสาหกรรมถุงมือยางทางการแพทยมี์ความ
ตอ้งการใชเ้พ่ิมมากข้ึน ประกอบกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนเป็นใชบ้ริการแบบ Delivery Service ท าให้บรรจุภณัฑมี์
ความตอ้งการใชเ้พ่ิมข้ึน แมว้่าอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารกระป๋องจะไดรั้บผลกระทบเชิงลบจากโรคน้ีก็ตาม 

- งบการเงินรวมของบริษทั และบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิ  63.79 ลา้นบาทในปี 2564 เม่ือเทียบกบัก าไร 77.00 
ลา้นบาทในปี 2563 ก าไรลดลง 13.21 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.16 



 

หนา้ที่ 4 จาก 9 

 

 

 
- ก าไรต่อหุ้นเท่ากบั 0.213 บาท  

 

ประธานในท่ีประชุม เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม  
 

-ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม- 

 

ผูถื้อหุ้นทุกท่านรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจ าปี 2564  
                 (วาระน้ีไม่มีการลงคะแนนเสียงเน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือรับทราบ) 
 

วำระที ่3   พิจำรณำอนุมตังิบกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564   
                ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว 

 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั งบดุล งบก าไร
ขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
ของบริษทั เป็นงบไม่มีเง่ือนไขและไม่มีวรรคเนน้  และไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้นั้น จะตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัน้ี ดงัปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัส่งให้แก่
ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ พร้อมทั้งประธานฯ ไดก้ล่าวช้ีแจงเพ่ิมเติมดงัน้ี 

 

            หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ 2564 2563 +/- % 

สินทรัพยร์วม 1,428.32  1,253.53  174.79 13.94 

หน้ีสินรวม 832.52  727.09  105.43  14.50  

ส่วนของผูถื้อหุ้น 595.80  526.44  69.36 13.18 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,274.97  1,205.75  69.22 5.74 

ค่าใชจ่้ายด าเนินการ 1,189.71  1,108.62  81.09 7.31 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 63.79 77.00 (13.21) (17.16) 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.213 0.257 (0.044) (17.12) 

ปันผลต่อหุ้น (บาท) * 0.000 0.000 - - 

มูลค่าหุ้น (บาท) 1.99 1.75 0.24 13.71 

 
ประธำนฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม  
 

- ไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม – 
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 เม่ือปรากฏว่า ไม่มีผูใ้ดสอบถามเพ่ิมเติม ประธาน ขอให้ท่ีประชุมรับรองผลการด าเนินงานของบริษทั และ

รายงานประจ าปี ของบริษทั ในรอบปี 2564 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ดว้ยคะแนนเสียง 228,494,060 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ทั้งน้ีไม่มีผูง้ดออกเสียง ไม่มีผูค้ดัคา้น และไม่มีบตัรเสีย 

 

วำระที ่4    พิจำรณำอนุมตักิำรจัดสรรก ำไรและงดจ่ำยเงินปันผล 
 

 ประธานฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจากบริษทัมีผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 
2564 จากงบการเงินรวมเป็นเงิน 63,791,668.92 บาท คิดเป็น 0.213 บาทต่อหุ้น ตามงบก าไรขาดทุนท่ีผา่นการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิดงัน้ี  
 

- บริษทัฯ มีเงินส ารองตามกฎหมายครบจ านวน 30 ลา้นบาทครบจ านวนแลว้  
- เห็นสมควรอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี  2564 เน่ืองจากในงบแสดงฐานะการเงินรวม ยงัมี 
  ขาดทุนสะสะจ านวน 20,490,857.86 บาท บริษทัฯ ไม่ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล ดงันั้น ในปี  
  2564 บริษทัจึงไม่ไดจ่้ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของ 
  บริษทัท่ีว่า “การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลกา ด าเนินงาน กระแสเงินสด โครงสร้างทางการ 
  เงิน ภาระผกูพนั การลงทุน และผลตอบแทนระยะยาวของผูถื้อหุ้น โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม”   

                                - เงินก าไรสุทธิท่ีเหลือให้เป็นก าไรสะสม 
 

 ประธำนฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดส้อบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม  
 

- ไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม - 
 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ และแจง้มติต่อท่ีประชุมดงัน้ี 
 

มตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัให้จดัสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564 ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่ วนัท่ี 
                      1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงัน้ี 

 

1. มีเงินส ารองตามกฎหมาย จ านวน 30 ลา้นบาท ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 
2. เห็นสมควรอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี  2564 บริษทัฯ ไม่ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ดงันั้นในปี 2564 บริษทัจึงไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น เน่ืองจากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ยงัมีผลขาดทุนสะสมจ านวน 20,490,857.86 บาท ทั้งน้ีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษทัท่ีว่า “การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด โครงสร้างทางการ 
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เงิน ภาระผกูพนั การลงทุนและผลตอบแทนระยะยาวของผูถื้อหุ้น โดยพิจารณาจากงบการเงิน
รวม”   

3. เงินก าไรสุทธิท่ีเหลือให้เป็นก าไรสะสม 
 

ดว้ยคะแนนเสียง 228,494,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งน้ีไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย,ไม่มีผูง้ดออกเสียง ไม่มีผูค้ดัคา้น และไม่มีบตัรเสีย 

 

วำระที ่5    พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต้่องออกจำกต ำแหน่งตำมก ำหนดวำระ ปี 2565 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมทราบว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 20 ซ่ึงก าหนดให้ในการประชุมสามญั
ประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3 โดยในปีน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง 
ตามวาระ จ านวนสามท่านไดแ้ก่ 
 

1. นายดีลนั  ตนั 
2. พลต ารวจตรีอมัพร ภยัล้ี 
3. รศ.ดร.สัณห์ชยั กล่ินพิกุล 
 

ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้นบประวติัโดยสังเขปของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าวไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
 

ในวาระน้ีกรรมการผูมี้รายนามดงักล่าวขา้งตน้ เดินออกจากห้องประชุม เน่ืองจากเป็นกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
และเพ่ือให้มีความโปร่งใสในการพิจารณา ประธานในท่ีประชุมเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบติัท่ีดีและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีก าหนดในกฎหมาย
ว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั รวมทั้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหาร
จดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนด, ทั้งสามท่านเป็นกรรมการมีประสบการณ์ในดา้นการ
บริหารงานท่ีดี สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วง และท างานดว้ยความทุ่มเทเสมอมา ดงันั้นจึงเห็นสมควรให้กลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 

ประธำนฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดส้อบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม  
 

- ไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม - 
 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ และแจง้มติต่อท่ีประชุมดงัน้ี 

 

มติท่ีประชุม 1. ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายดีลนั ตนั เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนน 
เสียง 228,494,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ 
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ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งน้ีไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออก
เสียงหรือคดัคา้น และไม่มีบตัรเสีย 
 

2. ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง พลต ารวจตรีอมัพร ภยัล้ีเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง
ดว้ยคะแนนเสียง 228,494,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ
ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งน้ีไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย, ไม่
มีผูง้ดออกเสียง, ไม่มีผูค้ดัคา้น และไม่มีบตัรเสีย 
 

3. ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง รศ.ดร.สัณห์ชยั กล่ินพิกุล เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 
ดว้ยคะแนนเสียง 228,494,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ
ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งน้ีไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย, ไม่
มีผูง้ดออกเสียง, ไม่มีผูค้ดัคา้น และไม่มีบตัรเสีย 
 

เม่ือผา่นวาระการลงมติน้ีแลว้ กรรมการท่ีครบวาระกลบัเขา้มาในห้องประชุมอีกคร้ังหน่ึง และด าเนินการประชุม
ในวาระต่อไป 
 

วำระที ่6  พิจำรณำอนุมตัค่ิำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 
 

ประธานฯ ไดแ้ถลงถึงการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยก าหนดให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการปี 2565 
ดว้ยอตัราดงัน้ี 

 

1. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 
1.1 เบ้ียประชุมคณะกรรมการ ประกอบดว้ย 
         - เบ้ียกรรมการรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท 

   1.2 เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
         - เบ้ียประชุม คร้ังละ 6,500 บาท / ประชุม  

2. เงินโบนสักรรมการ 
         - เป็นไปตามตามผลประกอบการของบริษทัฯ 

 ทั้งน้ีกรรมการไม่ไดรั้บผลประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ 
 

โดยบริษทัฯ ไดแ้นบขอ้มูลก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดงักล่าวไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ซ่ึงเป็น
ค่าตอบแทนในอตัราเท่ากบัปี 2564 เน่ืองจากงบเสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ยงัมีขาดทุนสะสม 

 
ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นถาม 
 

- ไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม – 
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                 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ และแจง้มติต่อท่ีประชุมดงัน้ี 

 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ดงัน้ี 
 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 
1.1 เบ้ียประชุมคณะกรรมการอิสระ ประกอบดว้ย 

- เบ้ียประชุมรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท 
 

1.2 เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
- เบ้ียประชุม คร้ังละ 6,500 บาท  

2.   เงินโบนสักรรมการ 
ก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัคณะกรรมการฯ ประจ าปี 2565 ให้เป็นไปตามผล 
ประกอบการของบริษทั 

  กรรมการไม่ไดรั้บผลประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้  
 

ดว้ยคะแนนเสียง 228,494,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งน้ีไม่มีผูง้ดออกเสียง, ผูไ้ม่เห็นดว้ย, ไม่มีผูค้ดัคา้น และไม่มีบตัรเสีย 
 

วำระที ่7   พิจำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตรวจสอบบัญชีประจ ำปี 2565 
 

ประธานฯไดช้ี้แจงให้ทราบว่าส าหรับรอบบญัชีปี 2565 บริษทัจะตอ้งแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการไดเ้สนอช่ือ นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4712 
หรือนางสาววนัเพญ็ อุ่นเรือน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7750 หรือนางสาวพรทิพย ์อมรชยัเลิศพฒันา ผูส้อบบญัชีรับ 
อนุญาตเลขท่ี 9589 หรือนางสาวนนัธิรา คุณงาม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 12707 ของส านกังานปีติเสวี เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัส าหรับรอบบญัชีปี 2565 ดว้ยค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 1,230,000 บาท โดยเป็นผูส้อบบญัชีทีมเดียวกบัท่ี
ตรวจสอบบริษทัยอ่ย ซ่ึงสามารถท าให้รายงานงบไดต้ามก าหนดเวลาท่ีตอ้งรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย  ์
 

ประธำนฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดส้อบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม 
 

- ไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม - 
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ และแจง้มติต่อท่ีประชุมดงัน้ี 
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางสาวชวนา  วิวฒัน์พนชาติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4712 หรือ  
นางสาววนัเพญ็ อุ่นเรือน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7750 หรือนางสาวพรทิพย ์อมรชยัเลิศพฒันา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9589  หรือนางสาวนนัธิรา คุณงาม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 12707 
ของส านกังานปีติเสวี เป็นผูส้อบบญัชีส าหรับรอบบญัชีปี 2565 ดว้ยค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน  
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1,230,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง 228,494,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อ
หุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งน้ีไม่มีผูง้ดออกเสียง, ผูไ้ม่เห็นดว้ย, ไม่มีผู ้
คดัคา้น และไม่มีบตัรเสีย 
 

วำระที ่8   พิจำรณำเร่ืองอ่ืนฯ (ถ้ำม)ี 
 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมถึงความคืบหนา้ของโครงการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ว่า บริษทัไดรั้บอนุมติัการ
ต่ออายใุบรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ในไตรมาสท่ี 3/2563 และไดรั้บใบรับรอง
ฉบบัต่ออายเุป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยบริษทัยงัคงด าเนินการตามระเบียบต่างๆ ท่ีวางไวส้ าหรับโครงการน้ีอยา่งเคร่งครัด 
พร้อมทั้งมีการทบทวนความเส่ียงใหม่ ๆ อนัอาจจะเกิดข้ึน เน่ืองจากมีกิจกรรมใหม่อยา่งสม ่าเสมอ ในช่วงก่อนปีใหม่ก็จะ
ข้ึนภาพ No Gift Policy ส่งให้คู่คา้ทราบ เพ่ือธ ารงคไ์วซ่ึ้งความโปร่งใสของบริษทั 
  

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม 
 

- ไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม - 
 

ใน วาระน้ีก าหนดไวเ้พ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถามขอ้สงสัยต่างๆ หรือเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทั ไดช้ี้แจงขอ้
ซกัถามหรือขอ้สงสัยต่างๆ ของผูถื้อหุ้น ดงันั้นจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั และไม่มีการลง
มติใดๆ ในวาระน้ี  
 

เม่ือไม่มีผูใ้ดมีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติม และไม่มีเร่ืองอ่ืนใดพิจารณาอีก ประธานในท่ีประชุม เชิญประธานกรรมการ 
กล่าวปิดการประชุม  

 
ประธานกรรมการนายดีลนั ตนั กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมอีกคร้ัง  หวงัว่าปี 2565 จะเป็นปีท่ีดีอีกปี

หน่ึง และขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภยัจากโรคภยัต่าง และเดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 

ปิดประชุม  เวลา 14.17 น. 
 

                                                      

            -นายวุฒิชาติ อนันต์สุทธิวรา- 
 

 

                           (นายวุฒิชาติ อนนัตสุ์ทธิวรา) 
                                      ประธานท่ีประชุม          


